

**CHỈ THỊ**

**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh**

-----

Qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (viết tắt là Chỉ thị số 32-CT/TW) và 06 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên. Ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của cán bộ, Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, còn xem đây là nhiệm vụ của ngành Tư pháp và những ngành liên quan, dẫn đến có lúc, có nơi sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên và chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, trình độ, khả năng tuyên truyền có mặt còn hạn chế. Ý thức tôn trọng, thực thi và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, Nhân dân còn hạn chế.

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư